

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ชื่อหน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้

1. การดำเนินการเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในองค์กร

ลำดับ ที่	รายการ	รายงานการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1	การประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบาย No Gift Policy	1. เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบาย No Gift Policy มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ให้บุคลากรในคณะทราบ ทาง ระบบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS) 2. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ลงนามวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 3. คณะเผยแพร่ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน คณะและการปราศไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้บุคลากรทางระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (EDS) 4. คณบดีถ่ายทอดนโยบายการบริหาร สู่การปฏิบัติ และแจ้งเจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ ด้วยความโปร่งใส ปราศจากการ ทุจริต และเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากร	ธันวาคม 2565 1 กุมภาพันธ์ 2566 27 กุมภาพันธ์ 2566 1 มีนาคม 2566	

2. รายงานการรับของขวัญและของกำนัล นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัล
โดยปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy

3. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของคณะ
-ไม่มี-

4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของคณะ ต่อ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
-ไม่มี-

(รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผู้รายงาน

แบบรายงานการร้องเรียนการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
หน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายการ	มี (ระบุจำนวนเรื่องและมีการ ดำเนินการอย่างไร)	ไม่มี	หมายเหตุ
การร้องเรียนและร้องทุกข์เกี่ยวกับ การกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ ของผู้บริหารและบุคลากร	-	✓	



(รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผู้รายงาน